

ความถี่สูง

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๕



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ชักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๙
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ได้แจ้งชักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินการบริการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบผลการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว ว่าในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลต่าง ๆ หรือผู้มีสิทธิที่ได้ส่งเบิกเงินทางระบบกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเร่งรัดส่งเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปพลางก่อน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยให้สแกนใบเสร็จรับเงินพร้อมเอกสารประกอบการเงิน (ถ้ามี) ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอแจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร. ๐ ๕๔๕๓ ๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๗ Fax. ต่อ ๑๙

๒๑๑)
ความที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๗/๑ ทช



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ ๒๖๔
วันที่ 14 ก.ค. 2557

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ชักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ความที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๗/๖๔๔๕๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งชักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการบริการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบผลการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว ว่าในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลต่าง ๆ หรือผู้มีสิทธิที่ได้ส่งเบิกเงินทางระบบกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเร่งรัดส่งเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปพลางก่อน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยให้สแกนใบเสร็จรับเงินพร้อมเอกสารประกอบการเงิน (ถ้ามี) ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมดี คชาลัยยืน)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔